



วารสารข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ศาลากลางจังหวัด (ชั้น1) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-242-655 โทรสาร 043-243-441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้ให้บริการการทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในเดือนพฤศจิกายน ดังนี้

รายการ	จำนวน
หนังสือเดินทางธรรมดา	5,260 ราย
หนังสือเดินทางราชการ	30 ราย
หนังสือเดินทางเล่มด่วน	35 ราย
การบันทึกแก้ไขหนังสือเดินทาง	9 ราย
รวม 5,334 ราย	

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้ปฏิบัติภารกิจรองอื่น ๆ ดังนี้

1. งานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศในเชิงรุก(การเตรียมความพร้อมและการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับคนไทยในพื้นที่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ)
2. การเผยแพร่บทบาทและผลงานของกระทรวงการต่างประเทศ
3. ประสานให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น
5. สนองนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องการป้องกันการค้ำมนุษย์

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

การเข้าเยี่ยมคารวะนายบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานของทั้งสอง รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย



การเข้าเยี่ยมคารวะนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ เพื่อแนะนำตัว และแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับทางจังหวัด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ พร้อมนี้ได้มอบหนังสือวิทสุราษฎร์มย์ซึ่งจัดทำโดยกรมสารนิเทศให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปเยี่ยมชมการทำงานของสำนักงานฯ เมื่อมีโอกาส



การเข้าเยี่ยมคารวะนายเหงียน จ็อก เซิน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเหงียน จ็อก เซิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานของทั้งสอง รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย



การเข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ที่โรงเรียนหนองบัววิคามบำรุง อำเภอน้ำพล จังหวัดขอนแก่น โดยนำเอกสารต่าง ๆ ไปเผยแพร่ อาทิ คู่มือคนไทยเดินทางไปต่างประเทศ รายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา คู่มือแนะนำการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางแก่ผู้สนใจด้วย



การเข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความดี”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ และตัวแทนบริษัทจันทวนิชย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น) ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี



การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่า ชั้น 2



การสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานฯ เชิญคุณนิมิต ตราชู นักข่าวอิสระ/นักจัดรายการวิทยุ มข. FM 103 MHz/นักจัดรายการโทรทัศน์ทางเคเบิลทีวี ขอนแก่นมาพบ และเยี่ยมชมสำนักงานฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานฯ และข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ในช่วงต้นปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนกัลยาณวัตร จ. ขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย ซึ่งสำนักงานฯ ได้ช่วยประสานกับหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ในการหาและเสนอชื่อโรงเรียนที่เหมาะสม



**การเข้าพบนายเฉลิมชัย รุจิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น**

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าพบนายเฉลิมชัย รุจิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ของสำนักงานกับทางจังหวัด แสวงหาแนวทางการร่วมมือระหว่างสองสำนักงาน รวมทั้งรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครแห่งอาเซียนตามวิสัยทัศน์ของทางจังหวัด

